



13273
 1. 2560

ที่ รบ ๕๑๐๐๘/ว ๗๙๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๗๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ถนนอำเภอ รบ. ๗๐๐๐๐
 สำนักงานจังหวัดราชบุรี
 วันที่..... ๑๕/๕/๖๐
 เลขที่..... 365
 ศตธ. ยพ. อก. ตส. บค.

เรื่อง ขอส่งประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 เรียน หัวหน้าศูนย์รวมข่าวประกวดราคาจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบ
 อิเล็กทรอนิกส์ (E - Auction) โครงการโอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ค่าก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไต่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบประมาณ
 ๒,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประกาศให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย ชีระสัตยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๘๖๑๒



๔๗/๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไล่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น **๓,๑๐๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เป็นผลงานภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันตรวจรับงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเชื่อถือ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พร้อมกัน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น ๑ โดยมีเจ้าหน้าที่นำพาไปดูสถานที่ หากไม่มาดูสถานที่จะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว จะโต้แย้งภายหลังมิได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นในผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ

ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๓๒๓๓ - ๘๖๑๒ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี